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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพฒันาและแก้ไขปญัหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
(กรอ.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 2/2565 

ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องภักดศีรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง 

 
------------------------------------------------------------------  
                                                                  
กรรมการฯ ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายชาญนะ  เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานที่ประชุมฯ 
  2. นายมาโนชย์ ประทุมพิทักษ์  แทน ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง  
  3. นายสงวน แสงวงศ์กิจ  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  
  4. นางสุวรรณา  โดต้ี  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
  5. นายพรพงศ์  วรรณสมบูรณ์ แทน ประธานชมรมธนาคาร 
  6. นายธนโชค พงษ์ชวลิต  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง 
  7. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน  พาณิชย์จังหวัดระยอง 
  8. นางเบญจวรรณ พันธ์ธรรม แทน คลังจังหวัดระยอง 
  9. นายพุทธิกรณ์  วิชัยดิษฐ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
 10. นางจุฑารัตน์ ขาวคม  แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง  
 11. นายธีรพันธ์ ศิริปักมานนท์  แทน ท้องถ่ินจังหวัดระยอง 
 12. นายกุมพล  ชวนชม  ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง 
 13. นายธีรศักดิ์ ตั้งจิตเอื้อบุญ แทน นายปรัชญา  สมะลาภา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ 
 14. นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ ที่ปรึกษา กรอ.จังหวัดระยอง 
 15. นางกมรวรรณ จิระวังแก้ววรวุฒิ       แทน นางอนุชิดา ชินศิรประภา ที่ปรึกษา กรอ.จังหวัดระยอง 
 16. นายพงศ์ธร วีรพันธ์ุ   แทน นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ที่ปรึกษา กรอ.จังหวัดระยอง 
 17. นางสาวสุวรรณา ศรุติลาวัณย ์ แทน ผู้อ านวยการส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานระยอง 
 18.  นายชรินทร์     ชูช่ืน  แทน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 
 19. นางสาวประภาศรี พิษณุพงควิชชา หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง                         กรรมการเลขานุการ 
 20. นางสาวเมธินี นิชรัตน์  ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
                                                                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                            
 21. นายบุญยืน  เลาหะวิทยรัตน์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 22. นางทรรศนีย์ เบ้าหิรัญ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง  
                                                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
/กรรมการฯ ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชมุ 
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กรรมการฯ ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (ติดราชการ/ภารกิจส าคัญ) 
1. ว่าที่ร้อยตรี    พิรุณ  เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
2. เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดระยอง 
3. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  
4. นายวราวุธ     ปิ่นเงิน  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม 
5. นายไชยรัตน์   ไตรรัตนจรัสพร  ที่ปรึกษา กรอ.จังหวัดระยอง 

ผู้เข้าร่วมประชุม/ชี้แจงท่ีประชุม 
1. นายธวัชชัย        สุภาผล  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง  
2. นายรังสิมันต์      จันทสิทธ์ิ ผู้แทน แขวงทางหลวงชนบทระยอง 
3. นายบดินทร์       รุ่งรัตน์ ผู้แทนแขวงทางหลวงระยอง 
4. นายเฉลิมรุจน์     ลือโลก ผู้แทน โครงการชลประทานระยอง 
5. นายเชาวฤทธ์ิ     ขาวไชโย นายช่างโครงการฯ ก่อสร้างถนน ทล.3  
6. นายพฤทธ์ิ         เที่ยงธรรม นายช่างโครงการฯ ก่อสร้างถนน ทล.3 
5. นายมานพ         วิลยัแก้ว นายช่างโครงการฯ ก่อสร้างถนน ทล.3 
8. นางชาลินี          สิทธิการ        ส านักงานคลังจังหวัดระยอง 
9. นายทรงพร      เย็น ยิ่ง ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 
9. นายจีรวัสส์           เปรมดิษฐ์ ส านักงานจังหวัดระยอง 
10. นางสาวอนงค์พร   อารีกุล ส านักงานจังหวัดระยอง 

เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายชาญนะ  เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานคณะกรรมการ 
ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) เป็นประธาน        
ในการประชุม โดยไดก้ล่าวเปิดการประชุมฯ และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระวาระที่ ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  27 ตุลาคม 2558 รับทราบและเห็นชอบ    
ผลการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชนเมื่อวันที่  7 ตุลาคม 2558 ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ
มอบหมายกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ’และให้มีการปรับปรุงโครงสร้าง                  
เป็นคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ  โดยเพิ่มเติมองค์ประกอบ             
ของกรรมการซึ่ง เป็นภาคการศึกษา ภาคประชาสังคมและอื่นๆ’ให้ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน              
และก าหนดให้มีการประชุม’กรอ .จังหวัดเน้นเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ ]ซึ่งจังหวัดระยองได้มีค าสั่งจังหวัดระยอง             
ที่ 7559/2558 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) เพื่อท าหน้าที่ในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง  

 การประชุมในวันนี้  จั งห วัดระยองได้ เ ชิญคณะกรรมการฯ ส่วนราชการและหน่วยงาน                    
ที่เกี่ยวข้องมาประชุมเป็นครั้งที่ 2/2565’เพื่อร่วมหารือการบริหารงานจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล    
ตามกรอบแนวทางพัฒนาจังหวัดระยอง, และติดตามผลการด าเนินการตามมติที่ประชุม กรอ.จังหวัดระยอง            
ครั้งที่ผ่านมา ประกอบกับมีข้อเสนอจากคณะกรรมการฯ เพิ่มเติมเพื่อมาร่วมพิจารณา   

 มติท่ีประชุม : รับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง ครั้งท่ี 1/๒๕๖5 เมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563    

    หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง เลขานุการคณะกรรมการ กรอ. :’ตามที่จังหวัดได้เชิญ
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง ประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖5 
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 นั้น ส านักงานจังหวัดระยอง ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุม        
และเวียนเรื่องให้คณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จ านวน 17 หน้า ตามหนังสือจังหวัดระยอง      
ที่  รย 0017.2/ว 6554 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2564 พร้อมได้น าเรียนไว้ในเ ว็บไซต์จังหวัดระยอง 
(www.rayong.go.th) ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ ได้โดยตรง 
     

   มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุมฯ  
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง  เพ่ือทราบ  
  ๓.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจ และการคลังจังหวัดระยอง  
     ผู้แทนคลังจังหวัดระยอง : รายงานสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง ดังนี้ 

1) สรุปผลส ารวจแบบสอบถามภาวะเศรษฐกิจภายในจังหวัด  
  ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในเดือนมีนาคม 2565 อยู่ท่ีร้อยละ 60.4 ลดลงจาก
เดือนก่อนตามปริมาณผลผลิตและผลประกอบการจากภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมที่ชะลอตัว ขณะที่ภาคบริการ
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 สายพันธ์ุ Omicron ที่มีผู้ติดเช้ือเพิ่มข้ึนและสถานการณ์น้ ามัน
รั่วไหลลงทะเล ส่งผลให้นักท่องเที่ยวยกเลิกการจองที่พักหรือเลื่อนการเดินทาง  
  ด้านก าลังซื้อของภาคประชาชนในภาพรวม อยู่ท่ีระดับ 52.5 เพิ่มข้ึนจากเดือนก่อน
เล็กน้อย   
  ดัชนีราคาต้นทุนผู้ประกอบการ อยู่ท่ีระดับ 82.6 เพิ่มข้ึนจากเดือนก่อน จากราคา
น้ ามันที่สูงข้ึน  
  ดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจจังหวัด อีก 6 เดือนข้างหน้า อยู่ท่ีร้อยละ 69.4 
ลดลงจากเดือนก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธ์ุใหม่ Omicron  ถึงแม้อาการ      
ไม่รุนแรง แต่ก็สร้างความกังกลและส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต อย่างไรก็ตามปัจจัยที่คาดว่าจะช่วยเศรษฐกิจ
จังหวัดระยองเติบโตได้ มาจากการกระจายวัคซีนให้ครอบคลุม การสร้างความเช่ือมั่นด้านการท่องเที่ยว การเข้าสู่
ฤดูกาลผลไม้ รวมถึงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ 

2) ผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคของไทย ประจ าเดือน มีนาคม 2565  
ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนมีนาคม 2565 สะท้อนจากดัชนีความเช่ือมั่นเศรษฐกิจ

ภูมิภาคปรับตัวลดลงในหลายภูมิภาค แต่ยังอยู่ในระดับที่มากกว่า 50 ยกเว้นภาคกลาง โดยยังมีปัจจัยสนับสนุนจาก
ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่ก าลังซื้อของประชาชนสะท้อนจากดัชนีความเช่ือมั่นภาคประชาชน 
ปรับตัวลดลงเช่นกัน ส่วนดัชนีความเช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคใน 6 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงเกือบ           
ทุกภูมิภาค แต่ดัชนียังอยู่ในระดับที่มากกว่า 50 แสดงถึงความเช่ือมั่นที่จะปรับตัวดีข้ึนในอนาคต โดยได้รับปัจจัย
สนับสนุนจากภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก" 

 
 
 

http://www.rayong.go.th)/
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3) รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง เดือนกุมภาพันธ์ 2565  
         เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีสัญญาณขยายตัวจากเดือนเดียวกัน

ปีก่อน พิจารณาจาก 
    ด้านอุปทาน  (การผลิต) ขยายตัวจากภาคเกษตรกรรม ขยายตัวร้อยละ 16.9 
จากปริมาณผลผลิตยางพารา ส่วนหนึ่งมาจากเกษตรกรเร่งกรีดยางก่อนปิดหน้ายางช่วงยางผลัดใบและแตกใบอ่อน 
และ ไก่เนื้อ ตามความต้องการของผู้บริโภค ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 2.8 จากปริมาณทุนจดทะเบียนของ
อุตสาหกรรม และจ านวนโรงงานอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 6.6 และ 2.4 ตามล าดับ โดยอุตสาหกรรมที่มีการ
ลงทุนมากที่สุด 3 ล าดับแรกของจังหวัด ได้แก่ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี อุตสาหกรรมผลิตยานพาหนะ
และอุปกรณ์ฯ และอุตสาหกรรมการผลิตโลหะข้ันมูลฐาน และภาคบริการ ขยายตัวร้อยละ 9.5 ตามรายได้จากการขายส่ง 
และขายปลีก (ยื่นเสียภาษี) และรายได้จากการขนส่ง (ยื่นเสียภาษี) ขยายตัวร้อยละ 7.1 และ 10.4 ตามล าดับ        
ส่วนรายได้จากการท่องเที่ยว จ านวนนักท่องเที่ยว อัตราเข้าพักแรมเฉลี่ย จากที่พิจารณาจากตัวเลขของ ททท. พบว่า      
ยังสามารถขยายตัวได้ (ขยายตัวร้อยละ 277.2 269.1 และ 115.9 ตามล าดับ)  ถึงเม้จะได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์น้ ามันรั่วส่งผลให้มีการยกเลิกการจองห้องพัก/เลื่อนการเดินทาง ส่วนหนึ่งมาจากฐานที่ต่ าเนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 ในปี 2564  และผ่านโครงการเราเที่ยวด้วย ซึ่งร้อยละ 95 เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย   

   ด้านอุปสง ค์ ขยายตั วจ ากดัช นีการบริ โภคภาคเอกชน  ร้อยละ 80 .9                 
จากภาษีมูลค่าเพิ่ม การน าเข้าของกลุ่มเช้ือเพลิง (น้ ามันดิบ) การน าเข้าวัตถุดิบเพื่อมาผลิตสินค้า การบริโภคอุปโภค
ภายในจังหวัด ส่วนปริมาณรถยนต์และรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ขยายตัว ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัว
ร้อยละ 7.0 ตามปริมาณสินเช่ือเพื่อการลงทุน พื้นที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างรวม และปริมาณรถยนต์เพื่อการพาณิชย์    
จดทะเบียนใหม่ และดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวร้อยละ 0.5 โดยเป็นผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจ าภาครัฐ          
มีจ านวน 577.2 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.7 และรายจ่ายลงทุนภาครัฐ มีจ านวน 478.9 ล้านบาท ขยายตัวร้อย
ละ 45.6 ขณะที่รายจ่ายประจ าส่วนท้องถ่ิน มีจ านวน 298.7 ล้านบาท หดตัวร้อยละ -15.0 และรายจ่ายลงทุน
ส่วนท้องถ่ิน มีจ านวน 26.3 ล้านบาท หดตัวร้อยละ -61.0  

   ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด ขยายตัวร้อยละ 18.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน    
ปีก่อน และฟื้นตัวมาเป็นบวกจากเดือนก่อน ที่หดตัวร้อยละ -23.1 เนื่องจากปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มข้ึน 
ได้แก่ ยางพารา และไก่เนื้อ ด้านราคาผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มข้ึน ได้แก่ ยางพารา มันส าปะหลัง และสุกร 

  ด้านการเงิน มีการขยายตัวของปริมาณเงินฝาก และปริมาณสินเช่ือ โดยปริมาณเงิน
ฝากรวมขยายตัวร้อยละ 10.4 ส่วนปริมาณสินเช่ือรวมขยายตัวร้อยละ 5.1  

  เสถียรภาพเศรษฐกิจ พบว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัดระยองในเดือน
กุมภาพันธ์ 2565 อยู่ที่ร้อยละ 4.9 สูงข้ึนจากเดือนก่อน จากกลุ่มเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ า กลุ่มพาหนะ         
การขนส่ง และการสื่อสาร จากราคาน้ ามันเช้ือเพลิงสูงข้ึน ขณะที่ด้านการจ้างงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ทรงตัว
อยู่ที่ร้อยละ 0.5 

4) ด้านการคลัง 
ผลการจัดเก็บรายได้รวม  ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565         

มีจ านวน 89,464.5 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.4  มาจาก 
-ภาษีสรรพากร จัดเก็บรายได้ จ านวน 40,587.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.0 

จากภาษีมูลค่าเพิ่มการน าเข้าของกลุ่มเช้ือเพลิง (น้ ามันดิบ) การน าเข้าวัตถุดิบของผู้ประกอบการเพื่อมาผลิตสินค้า       
และการอุปโภคบริโภคภายในจังหวัดจากการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในโครงการต่าง ๆ ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา และภาษีเงินไดน้ิติบุคคล  



รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง ครั้งท่ี 2/2565                                                                                                    หน้า ๕ 

 - ภาษีสรรพสามิต จัดเก็บรายได้ จ านวน 48,394.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 
จากภาษีน้ ามัน ตามปริมาณน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามันที่ออกจากโรงอุตสาหกรรม ภาษีเครื่องดื่ม และภาษี
รถจักรยานยนต์ 

- ภาษีศุลกากร จัดเก็บรายได้ จ านวน 446.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -2.0 
เนื่องจากผู้ประกอบการใช้สิทธิพิเศษเขตปลอดภาษีอากร  

- รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ของธนารักษ์ จัดเก็บรายได้ จ านวน 19.5 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 33.6  

- ดุลเงินงบประมาณ  มีรายได้น าส่งคลังสะสม จ านวน 33,667.9 ล้านบาท 
ในขณะที่รายจ่ายรวมมีจ านวน 4,351.3 ล้านบาท ส่งผลให้จังหวัดเกินดุลเงินงบประมาณ จ านวน 29,316.7 ล้านบาท 

5) มาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 และโครงการเราเท่ียวด้วยกัน 
 5.1) โครงการคนละครึ่ง เฟส 4 ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 19 มี.ค.2565       

มีจ านวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการ จ านวน 23,131 ร้าน และยอดการใช้จ่าย จ านวน 1,086.1 ล้านบาท เป็น
ล าดับที่ 12 ของเมืองหลัก (22 จังหวัด) สามารถใช้สิทธิผ่านแพลตฟอร์ม รวม 1,588 ร้าน ประกอบด้วย LINE 
MAN  จ านวน 922 ร้าน และ GRAB FOOD  จ านวน 666 ร้าน 

 5.2) โครงการเพ่ิมก าลังซื้อ ข้อมูลสะสม ตั้งแต่ 1 ก.พ. – 19 มี.ค.2565 
 - เพิ่มก าลังซื้อให้แกผู่้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฟส 4 ยอดการใช้จ่าย 17.18 ล้านบาท 
เป็นล าดับที่ 14 ของเมืองหลัก (22 จังหวัด) 

 - เพิ่มก าลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (บัตรประชาชน) เฟส 2   
ยอดการใช้จ่าย 2.44 ล้านบาท 

 5.3) โครงการเราเท่ียวด้วยกัน เฟส 4 ข้อมูลสะสม ตั้งแต่ 1 ก.พ. – 19 มี.ค.2565 
ยอดการใช้จ่าย 9.19 ล้านบาท Check-in 14,505 ราย Check-out 12,262 ราย 

6) ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 ผลการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม สะสมตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 จัดเก็บได้ 
จ านวน 13,954.4 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 84.0 ซึ่งเป็นการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริโภคภายในจังหวัด 
(ภพ.30) จ านวน 1,249.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.5  และภาษีที่ด่านศุลกากรจัดเก็บให้กรมสรรพากร จ านวน 
12,429.4 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 94.2 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเช้ือเพลิง (น้ ามันดิบ) การน าเข้าวัตถุดิบของ
ผู้ประกอบการเพื่อมาผลิตสินค้า 

7) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             
จังระยองหวัดระยอง (ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 18 มีนาคม 2565) 
      (1) จังหวัดระยองได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
วงเงิน 7,376.664 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่             
18 มีนาคม 2565 เบิกจ่าย 3,480.659 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.18 คงเหลือ 3,896.005 ล้านบาท  
      (2)  การเบิกจ่ ายเงิ นกั นไว้ เบิกเหลื่ อมปี  ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิ น               
2,891.975 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 18 มีนาคม 2565 เบิกจ่าย  
1,537.628 ล้านบาท เบิกจ่าย 509.345 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.17 คงเหลือ 1,354.347 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
46.83 
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  ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ กรอ. 
1) ประธานท่ีประชุมฯ : ฝากให้ส านักงานคลังจังหวัดระยองเปรียบเทียบข้อมูลการใช้จ่าย

โครงการเราเที่ยวไปด้วยกันช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 เทียบกับปีที่แล้ว ว่า เพิ่มข้ึนหรือลดลงอย่างไร 
2) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจังหวัดระยอง : รายได้จากการท่องเที่ยวจัดเก็บ

ในช่วงใดบ้าง เนื่องจากปัจจุบนัรายได้ภาคการท่องเทีย่วลดลงมาก แต่เมื่อเปรียบกับปทีี่ผา่นมา ท าไมข้อมูลปีนี้มีรายได้
สูงมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง 

3) ผู้แทน คลังจังหวัดระยอง : ข้อมูลรายได้ภาคการท่องเที่ยวจัดเก็บจากฐานข้อมูล           
ของ ททท. ส านักงานระยอง สาเหตุที่รายไดจ้ากการทอ่งเที่ยวในปีนี้เมือ่เทยีบกบัปีกอ่นตัวเลขสูงมาก เนื่องจากปีที่เกดิ
การระบาดของโควิด-19 ท าให้รายได้ภาคการท่องเที่ยวน้อยมาก แต่ในปีนี้มีการฉัดวัคซีน มีมาตรการเกี่ยวกับโควิด-
19 ท าให้สามารถเปิดการท่องเที่ยวได้ และมีรายได้เพิ่มข้ึนมากจากปีที่ผ่านมา 

4) นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ : ฝากส านักงานคลังจังหวัดระยอง ดูข้อมูลให้ 3 ประเด็น 
1) การบริโภคภาคเอกชน เพิ่มข้ึนจริงหรือไม่  
2) การจัดเก็บภาษีศุลกากร กรณีมีการน าเข้าจ านวนมาก การส่งออกน้อยลง  
3) การเบิกจ่ายงบประมาณ เบิกได้ 50% ในส่วนของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีท าไมเบิกจ่าย      

ช้ามาก ติดปัญหาอะไรหรือไม่ 
5. ผู้แทน คลังจังหวัดระยอง : การเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากบางโครงการอยู่ในข้ันตอนการ

อนุมัติ อนุญาตในการขอใช้พื้นที่ เช่น การด าเนินการในพื้นที่กรมอุทยาน และการรออุทธรณ์ในข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
6. ประธานท่ีประชุมฯ : ช้ีแจงงบเหลื่อมปีจังหวัดระยองได้มีการจัดประชุมติดตามเร่งรัด

งบประมาณในทุกๆ เดือน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีส่วนใหญ่เป็นงบประมาณของกระทรวงกลาโหมซึ่งมีงบประมาณค่อนข้าง
สูง เป็นการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน โดยมาตั้งเบิกที่จังหวัดระยองเนื่องจากระยะทาง
ใกล้กว่าที่จะเดินทางไปเบิกจ่ายจังหวัดชลบุรี และเรื่องความพร้อมด้านพื้นที่ในการด าเนินการนั้นบางส่วนอยู่นอกเหนือ
อ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด จะต้องส่งต่อไปยัง กรม กระทรวง ท าให้ใช้ระยะเวลานาน 

7. ผู้แทน คลังจังหวัดระยอง : ขอช้ีแจงเพิ่มเติมในส่วนของการบริโภคภาคเอกชน จากเครื่องช้ี
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ขยายตัวร้อยละ 82.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มมี 2 ส่วน ส่วนหนึ่งมาจาก ภพ.30 หรือ Vat 7% ที่ได้จากการขาย
และซื้อสินค้าหรือบริการซึ่งมีทั้งการบริโภคของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ อีกส่วนคือภาษีที่ด่านศุลกากร จัดเก็บ         
ให้กรมสรรพากร ซึ่งประกอบด้วย น้ ามันเช้ือเพลิง (น้ ามันดิบ) ก๊าซปิโตรเลียม รถยนต์และยานยนต์ รวมถึงการน าเข้า
วัตถุดิบเพื่อมาผลิตสินค้า โดย ภ.พ.30 เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.8 ส่วนหนึ่งจากแรงสนับสนุนของมาตรการจากภาครัฐ เช่น 
โครงการคนละครึ่ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส าหรับภาษีที่ด่านศุลกากรจัดเก็บ ขยายตัวร้อยละ 90.2 สะท้อนให้เห็นการ     
ฟื้นตวัของภาคอุตสาหกรรม  จากข้อมูลจะเหน็ว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มมีการเพิ่มข้ึนตั้งแต่ไตรมาสที่ 2-4 ในปี 2564 และเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ ปี 2565 เป็นสาเหตุให้การบริโภคภาคเอกชนเพิ่มข้ึน 

มติท่ีประชุม :   
1. รับทราบตามท่ีคลังจังหวัดระยอง เสนอ  
2. มอบหมายคลังจังหวัดระยอง น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กรอ. ไปปรับปรุง

ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และน าเสนอในครั้งต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง สืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ี 1/2565 
4.1 การหาแนวทางและข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณถนน       

ท่าบรรทุกและถนนเลียบชายหาด PMY และความคืบหน้าการออกแบบ          
และก่อสร้างถนนท่าบรรทุก ตั้งแต่แยกทับมาถึงแยกนางยักษ์ (PMY) 

   โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง : น าเสนอ ดังนี ้
  - โครงการการด าเนินบริเวณถนนท่าบรรทุกทั้งเส้น ตั้งแต่แยกถนนสุขุมวิท ถึงถนน

เลียบทะเล ระยะทางประมาณ 2.037 กิโลเมตร พื้นที่ศึกษา ข้างละ 500 เมตร จากแนวถนน อยุ่ในเขตพื้นที่
เทศบาลนครระยอง จ านวน และเทศบาลต าบลเนินพระ 

  - กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ออกแบบท่อระบายน้ า และถนน (บริเวณถนน         
ท่าบรรทุก) โดยวางท่อ คสล. ขนาด 3.6x3.6 เมตร. 2 ท่อ ตั้งแต่แยก PMY – แม่น้ าระยอง ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร
และก่อสร้างถนนลาดยาง 2 ช่องจราจร ผิวการจราจร กว้าง 12 เมตร. ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร. ระยะทาง            
1.5 กิโลเมตร  

  - ในส่วนของกรมทางหลวงชนบทได้มีการศึกษาและจัดท า EIA ในช่วงแยกพีเอ็มวาย 
- ถนนเลียบชายทะเล จะมีการออกพระราชกฤษฎีกาในการเวนคืนที่ดินตั้งแต่แยกพีเอ็มวายจนถึงแยกนางยักษ์ 
เนื่องจากพื้นที่ผิวจราจรแคบมาก อยู่ระหว่างการเสนอเรื่องด าเนินการเพื่อเวนคืนการขยายเขต 

  - ปัญหาคือถ้าหากด าเนินการจะต้องมีการปิดถนนการจราจรบริเวณถนนท่าบรรทุก 
ประชาชนในพื้นที่ไม่ยอม เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการด าเนินการจึงก าหนดแนวทาง 2 แนวทาง และไดม้ีการหารอื
กับผู้เช่ียวชาญเพื่อหาแนวทางเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ ดังนี ้

  ๑) แนวทางการด าเนินการกรณีได้รับงบประมาณในการจา้งท่ีปรึกษา  
       กิจกรรมจ้างที่ปรึกษาด าเนินการ ส ารวจออกแบบ ตั้งแต่ แยกทับมา แยกพีเอ็มวาย 

และแยกนางยักษ์ งบประมาณ ๑๔ ล้านบาท (สิบสี่ล้านบาท) อยู่ระหว่างแขวงทางหลวงชนบทระยองเสนอขอรบัการจัดสรร
งบประมาณ 

  ๒) แนวทางไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจ้างท่ีปรึกษา 
       ๒.๑ ด าเนินการส ารวจออกแบบโดยแขวงทางหลวงชนบทระยอง ตั้งแต่แยก      

ทับมาถึงแยกพีเอ็มวาย (ด าเนินการเอง) ส าหรับแยกพีเอ็มวาย ถึงแยกนางยักษ์ มีแบบและผลการศึกษา EIA แล้ว 
       ๒.๒ ปรับปรุงแบบก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ า พร้อมปรับปรุงผิวจราจร (เขตทาง

เดิม) ตั้งแต่แยกถนนสาย ค ๒ (สาย ทช.รย๕๐๓๗) ถนน สายทช. รย.๔๐๐๖ และถนนท่าบรรทุกโดยกรมโยธาธิการ
และผังเมือง (ปรับปรุงขนาดอุโมงค์เพื่อลดขนาดปริมาณการระบายน้ า)  

  ๓) ก าหนดจัดประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ส านักงานโยธาธิการ     
และผังเมือง แขวงทางหลวงระยอง แขวงทางหลวงชนบทระยอง เทศบาลต าบลเนินพระ และเทศบาลนครระยอง   
และผู้เช่ียวชาญของกรมโยธาธิการและผังเมือง ในวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ห้องประชุมส านักงานโยธา      
ธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานการแบ่งหน้าที่ และการมอบหมายงาน และครั้ง
ต่อไปจะน าเสนอความก้าวหน้า โดยเทศบาลนครระยอง และเทศบาลต าบลเนินพระ ต้องเป็นหน่วยงานในการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณไปยังกรมโยธิการและผังเมือง 

  ผู้แทน ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง : น าเสนอเพิ่มเติม            
ในประเด็นการก่อสร้าง ดังกล่าว ปัญหาที่พบคือพื้นที่จราจรแคบมาก โดยระบบท่อระบายน้ ามี 3 ส่วน ต้องท า
ส่วนกลางก่อนเพื่อรับน้ าหนักก่อนจึงด าเนินการส่วนอื่น จะต้องบริหารพื้นที่จราจรเดิมด้านใดด้านหนึ่งก่อนที่จะเปิด
งาน และอีกด้านเปิดการจราจรให้รถสวนทางกันบางช่วง และจัดการรถเข้าออกเพื่อลดการจราจรที่ หนาแน่น          
และบริเวณแยกพีเอ็มวายไปจนถึงชายทะเลต้องมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ เพื่อหลีกเลี่ยง
เส้นทางดังกล่าว และช่วงเวลาในการสร้างต้องมีการเร่งรัดการก่อสร้างให้เร็วข้ึน เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด 
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  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง แจ้งเพิ่มเติมว่า เบื้องต้นได้น าเสนอ          

แนวทางการด าเนินการให้นายกเทศมนตรีนครระยองทราบแล้ว หากได้รับการจัดสรรงบประมาณก็จะด าเนินการ      
ในส่วนที่กรมโยธาธิการและผังเมืองออกแบบก่อน หากกรมทางหลวงชนบทได้มีการเวนคืนเขตทางเพิ่มเติมได้           
ก็จะออกแบบการก่อสร้างเพิ่มเติมอีกทางหนึ่ง 
  ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ กรอ. 
  1. นายธีรศักด์ิ ต้ังจิตเอ้ือบุญ แทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ : เสนอแนะระยะห่างการติดตั้ง
เสาไฟส่องสว่างตามแบบการก่อสร้างที่น าเสนอ ว่ามีระยะความห่าง มีความถ่ีกันมากเกินไป บางจุดไม่มีความจ าเป็น 
ฝากให้ดูด้วย 
  2. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง รับข้อเสนอแนะไปพิจารณา 
  3. นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ ท่ีปรึกษา กรอ. จังหวัดระยอง  เสนอแนะเพิ่ มเติม                   
3 ประเด็น คือ 1) การออบแบบท่อระบายน้ ากรณีที่ไหล่ทางขยายไม่ได้ และหากมีการเวนคืนและขยายพื้นผิวจราจร
ได้ ขอให้คิดออกแบบเผื่อไว้ด้วย 2) การออกแบบท่อระบายน้ าจะรองรบัปริมาณน้ าที่มาจากคลองทับมา หากมีมวลน้ า
จากที่อื่นจะสามารถระบายได้ในช่องทางนี้หรือไม่ และมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร และ 3) ให้จัดล าดับความส าคัญ        
ในการก่อสร้างจุดต่างๆ เช่น พื้นที่ที่มีความส าคัญ เช่น พื้นที่เศรษฐกิจ ฝากให้ผู้รับเหมาด าเนินการให้รวดเร็วไม่ปิด
พื้นที่นาน การคัดค้านก็จะลดลง 
    4. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง : การออกแบบเส้นทางการระบายน้ าดังกล่าว         
จะครอบคลุมอยู่แล้ว หากเป็นมวลน้ าที่มาจากส่วนอื่นจะไหลมาเส้นทางนี้ รวดเร็วที่สุด และรับข้อเสนอแนะของ
กรรมการ กรอ. ไปพิจารณา 
  5. ประธานท่ีประชุม : ฝากทุกหน่วยงานเร่งรัดโดยพื้นทีท่ี่มีความส าคัญให้เร่งผู้รบัจา้งด าเนินการ
ให้รวดเร็วและเกิดผลกระทบต่อการจราจรให้น้อยที่สุด เน้นย้ าแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชนบท และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้ดูความปลอดภัยเรื่องไฟส่องสว่างให้ทั่วถึงตามจุดเสี่ยงต่างๆ และป้ายเตือนต่างๆ เพื่อลดการ
เกิดอุบัติเหตุ และให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง และแขวงทางหลวงชนบทระยอง เร่งรัดการ
ด าเนินการเพื่อให้การก่อสร้างเกิดข้ึนโดยเร็วและให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางที่ก าหนดไว้โดยเร็วที่สุด 

มติท่ีประชุม :   
1. รับทราบตามท่ีโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง เสนอ  
2. มอบหมายโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง และแขวงทางหลวงชนบทระยอง       

น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กรอ. ไปพิจารณา และเร่งรัดการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ          
เพ่ือด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดไว้โดยเร็ว 

 
  4.2  ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างถนนสุขุมวิท (ถนนหมายเลข 3)           

ตามข้อเสนอแนะของ กรอ.  
   ผู้แทนแขวงทางหลวงระยอง น าเสนอ : จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา คณะกรรมการ 

กรอ. น าเสนอประเด็นการก่อสร้างถนนสุขุมวิท (ถนนหมายเลข 3) โดยพื้นผิวจราจรในบริเวณที่เป็นรอยต่อสะพาน   
จะไม่สม่ าเสมอกัน รวมทั้งจุดกลับรถต่างๆ ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง  ท าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยมีมติมอบหมายแขวง    
ทางหลวงระยอง ด าเนินการแจ้งผู้รับจ้างให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว และให้น าเรียนที่ประชุมทราบ 
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   นายช่างโครงการฯ ก่อสร้างถนน ทล.3 : น าเสนอผลการด าเนินการก่อสร้างถนน
หมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท)  

   - ปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 3 ช่วงบริเวณสนามบิน อู่ตะเภา และนิคมอุตสาหกรรม    
มาบตาพุด เกิดปัญหาการติดขัดของการจราจรโดยเฉพาะในช่ัวโมงเร่งด่วน เนื่องจากบริเวณสองข้างทางมีชุมชน
หนาแน่น มีสถานที่ส าคัญหลายแห่ง ทั้งพื้นที่ธุรกิจ นิคมอุตสาหกรรม และสนามบินอู่ตะเภา ท าให้เกิดความไม่สะดวก
และความล่าช้าในการเดินทาง อีกทั้งทางหลวงสายนี้ยังมีข้อจ ากัดทางด้านพื้นที่ในการขยายถนน ดังนั้นปี 2563       
ที่ได้รับงบประมาณก่อสร้างตอน อ.บ้านฉาง-ระยอง ตอน 1 ระยะทางประมาณ 15.750 กิโลเมตร จะท าให้ทาง
หลวงหมายเลข 3 ช่วงดังกล่าว มีขนาด 8 ช่องจราจร 

   โดยโครงการมีปริมาณจราจร 51,000 คัน/วัน มีปริมาณรถบรรทกุ=17.03% และมีเขต
ทาง 40 เมตร สภาพพื้นที่สองข้างทางเป็นพื้นที่ชุมชน โดยกรมทางหลวงได้ด าเนินการออกแบบให้เป็นมาตรฐาน
เหมาะสมกับปริมาณจราจรสภาพภูมิประเทศและเขตทาง แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

1) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.บ้านฉาง–ระยอง ตอน 1 ตั้งอยู่
ระหว่าง กม.192+150.000 – กม.204+100.000 และ กม.204+600.000 – กม.208+400.000 
ระยะทางยาว 15.750 กิโลเมตร ซึ่งเป็นงานบูรณะปรับปรุงเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ( JRCP) ไป – กลับ       
ด้านละ 4 ช่องจราจร ช่องจราจรละ 3.50 เมตร พร้อมทางเท้า 3.45 เมตร ภายในเขตทาง 40 เมตร แบ่งทิศทาง
จราจรแบบนูน (Raised Median) และได้มีการปรับปรุงบริเวณทางแยกหนองแฟบ และแยก ปตท. โดยการยกเลิก
ระบบสัญญาณไฟจราจร และก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 3191 ไปทางหลวงหมายเลข 3392 
พร้อมก่อสร้างวงเวียนส าหรับรถเลี้ยวขวาในทุกทิศทาง ลักษณะงานจะด าเนินการขูดไสผิวทางแอสฟัลต์เดิม รวมทั้ง
ขยายคันทางเดิมแล้วก่อสร้างผิวทางใหม่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ( JRCP) หนา 25 CM ก่อสร้างปรับปรุงใหม่
มาตรฐานทางช้ันพิเศษ ขนาด 8 ช่องจราจร วงเงินตามสัญญาในการก่อสร้าง 1,124,468,000 ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินการ 960 วัน เริ่มต้น 16 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา2 มิถุนายน 2566 

- ผลความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ณ เดือนมีนาคม 2565 ภาพรวม 32.086% 
ได้มีการด าเนินการปรับปรุงพื้นผิวจราจรรวมทั้งจุดกลับรถช่วงต่างๆ ไฟส่องสว่าง รวมทั้งป้ายเตือน เรียบร้อยแล้ว    
และเร่งการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด 

2) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3  สาย อ.บ้านฉาง - ระยอง ตอน 2  
ช่วงบริเวณสนามบินอู่ตะเภา และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เกิดปัญหาการจราจร

ติดขัด โดยเฉพาะในช่ัวโมงเร่งด่วน เนื่องจากสองข้างทางมีชุมชนหนาแน่น เป็นพื้นที่ธุรกิจ นิคมอุตสาหกรรม 
สนามบิน และมีจุดเช่ือมต่อกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 7  สายพัทยา - มาบตาพุด   

แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ตอน ก่อสร้างปรับปรุงใหม่มาตรฐานทางช้ันพิเศษ ขนาด 
8 ช่องจราจร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบนูน  (Raised Median) ทางเท้ากว้างด้านละ 3.45 ม. 
ภายในเขตทาง 40.00 ม. กม. 208+400 – กม. 209 + 172 ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 10 ซม. และกม. 
209+172 – กม. 216 + 990 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 25 ซม. วงเงินตามสัญญา 696,383,500 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ 930 วัน เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา 18 เมษายน 2566  

- ผลความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ณ เดือนมีนาคม 2565 ภาพรวม 49.875% 
ได้มีการด าเนินการปรับปรุงพื้นผิวจราจรรวมทั้งจุดกลับรถช่วงต่างๆ ไฟส่องสว่าง รวมทั้งป้ายเตือน เรียบร้อยแล้ว     
และเร่งการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด 
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   ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ กรอ. 
   1. ประธานท่ีประชุมฯ : ฝากผู้รับเหมาโครงการ กรณีที่มีการด าเนินโครงการขนาดใหญ่       
ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานาน ให้ค านึงถึงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เช่น จุดกลับรถต่างๆ การก่อสร้าง  
ในเขตชุมชน เช่น ตลาด ซึ่งมีการร้องเรียนเป็นจ านวนมากว่าได้รับผลกระทบจากการปิดเส้นทางการจราจร การ
ก่อสร้างที่ใช้เวลานานเกินไปไม่มีความคืบหน้า ฝากข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาในการด าเนินโครงการอื่นๆ ต่อไปด้วย 
   2. เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง : ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ฝากให้ทางหลวงชนบท
ระยอง ดูเรื่องการระบายน้ าจากอ าเภอบ้านฉาง ช่วงเขาภูดร เกิดปัญหาน้ าท่วมบ่อยๆ และตอนนี้มีการก่อสร้างที่
ขวางทางไหลผ่านของน้ า เมื่อเข้าสู่หน้าฝนจะเกิดปัญหาน้ าท่วมในบริเวณนี้ 
   3. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง : สอบถามความคืบหน้าในการก่อสร้างจุดกลับ
รถตามถนนหมายเลข 3 ตามข้อร้องเรียนของประชาชน 
   4. นายช่างโครงการฯ ก่อสร้างถนน ทล.3 : ได้น าเสนอกรมทางหลวงพิจารณาแล้ว 

มติท่ีประชุม :   
3. รับทราบตามท่ีผู้แทนแขวงทางหลวงระยอง เสนอ  
4. มอบหมายแขวงทางหลวงระยอง ประสานผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างแต่ละตอน        

โดยน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กรอ.ไปพิจารณา และเร่งรัดการด าเนินโครงการให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตามระยะเวลาสัญญา 
 
  4.3 การติดตามเร่งรัดความคืบหน้าการด าเนินโครงการวางท่อส่งน้ าดิบอ่างเก็บน้ าคลองใหญ่ 
- ฝายบ้านค่าย 

   ผู้แทนโครงการชลประทานระยอง น าเสนอโครงการระบบส่งน้ าพร้อมอาคารประกอบ  
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าอ่างเก็บน้ าคลองใหญ่ - ฝายบ้านค่าย 

- ความเป็นมาของโครงการ เนื่องจากการเติบโตของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว
และชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยองส่งผลให้มีความต้องการการใช้น้ ามีปริมาณมากข้ึน โดยบริเวณฝายน้ าล้นบ้านค่าย    
เป็นจุดที่ใช้น้ าในการผลิตน้ าประปาให้บริการแก่ประชาชน แต่ปรากฏว่าตามแนวแม่น้ าระยองมีโรงงานอุตสาหกรรม
หลายแห่งตั้งอยู่ ประชาชนจึงมีความกังวลว่าจะมีการลักลอบปล่อยน้ าทิ้งที่ไม่ผ่านการบ าบัดอย่างถูกต้องลงล าน้ า        
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ าประปาและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

- วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ าด้านอุปโภค-บริโภค 
2) เพื่อลดผลกระทบปัญหาภัยแล้งและการแย่งน้ ากับเกษตรกรในแม่น้ าระยอง 
3) ประชาชนได้รับน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค ที่ได้คุณภาพและมาตรฐานไม่มีสารเจือปน 
4) เพื่อยกฐานะและความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีข้ึน 
5) เพื่อส่งน้ าช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรให้แก่ราษฎรในพื้นที่ 

- รายละเอียดโครงการ 
ระบบท่อส่งน้ าเหล็กเหนียวจากสถานีสบูน้ าด้วยไฟฟ้าอ่างเกบ็น้ าคลองใหญ่ ต าบลละหาร 

อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ไปยังด้านหน้า ฝายบ้านค่าย ต าบลบางบุตร อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ความยาว
ประมาณ ๑๘.๖ กิโลเมตร 
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- พ้ืนท่ีได้รับประโยชน์ 
พื้นที่เพาะปลกูฝัง่ขวา ฝั่งซ้ายของแม่น้ าระยองภายในอ าเภอบ้านค่าย และอ าเภอเมือง

ระยอง คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 30,000 ไร่ (การท านาในฤดฝูน) และประมาณ 10,000 ไร่ (การท านาฤดูแล้ง) 
- แผนงานและงบประมาณ 
- ระบบส่งน้ าพร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าอ่างเก็บน้ าคลองใหญ่-ฝาย       

บ้านค่าย ระยะเวลาด าเนินการก่อสร้าง 3 ปี (2566-2568) วงเงิน 800 ล้านบาท  
- ความก้าวหน้า ณ ปัจจุบัน อยู่ในร่าง พรบ.งบประมาณ ปี 2566 แล้ว คาดว่าจะ

ด าเนินการได้ในปี 2566 หน่วยงานด าเนินการ คือ ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง ที่ 9 ชลบุรี 
 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ กรอ. 
1. เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง : ฝากโครงการชลประทานติดตามด้วย โครงการนี้

ได้มีการติดตามจากผู้ตรวจราชการกระทรวงด้วย 
   2. ประธานท่ีประชุมฯ : ฝากให้โครงการชลประทานระยอง ติดตามความคืบหน้า
โครงการวางท่อส่งน้ าดิบอ่างเก็บน้ าคลองใหญ่ – ฝายบ้านค่าย อย่างต่อเนื่องด้วย  
 

 มติท่ีประชุม :   
1. รับทราบตามท่ีผู้แทนโครงการชลประทานระยอง น าเสนอ 
2. มอบหมายโครงการชลประทานระยอง ติดตามความคืบหน้าโครงการวางท่อส่งน้ าดิบ

อ่างเก็บน้ าคลองใหญ่ - ฝายบ้านค่ายอย่างต่อเน่ือง   
 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง  เพ่ือพิจารณา 
     ข้อเสนอภาคเอกชน  
    (ด้านการลงทุน ด้านแรงงาน ด้านการท่องเที่ยว ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจีสติกส์ 
และด้านกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจจังหวัด) 

1. เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง : เสนอแนะ ดังนี ้
- ฝากแขวงทางหลวงระยอง เนื่องจาก มีผู้ร้องเรียนจ านวนมาก จ านวน 3 เส้นทาง 

ได้แก่ 1) ถนนสายมาบยางพร - ปลวกแดง (รย.3191)  2) ถนนสาย   บางบุตร- อ าเภอวังจันทร์ (รย.3471)      
และ 3) สายมาบตาพุด – นิคมพัฒนา (รย.3191) เนื่องจากมีการเปิดหน้างานไว้หลายจุดและด าเนินการล่าช้า ท าให้
เกิดปัญหาฝุ่นละออง ปัญหาอุบัติเหตุ บ่อยครั้ง ขอให้เร่งรัดด้วยไปยังกรมทางหลวง ให้เร่งก่อสร้างแล้วเสร็จโดยเร็ว 

- ฝากองค์การบริหารส่วนจังหวัดรระยอง เร่งรัดการโครงการก่อสร้างถนน จ านวน    
3 เส้นทาง ได้แก่ 1) ถนนสาย อบจ.ร.ย 0113 ตอนระยอง - บ้านแลง อ าเภอเมืองระยองจงัหวัดระยอง 2) ถนนสาย 
อบจ.รย. 0220 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3 (ทางเกวียน) - เนินอู่ทอง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง และ 3) ถนน
สายช าฆ้อ - เขาช่องลม หมู่ที่  4 ต าบลช าฆ้อ มีความคามเกี่ยวกับหมู่ที่  7 ต าบลเขาน้อย อ าเภอเขาชะเมา         
จังหวัดระยอง  

2. เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง : ปัญหาการส่งออกทุเรียน เนื่องจากประเทศ
เวียดนามไม่ให้ประเทศไทยขนส่งทุเรียนผ่านไปยังประเทศจีน  จะส่งผลให้ราคาทุเรียนของประเทศไทยตกต่ า            
ซึ่งจังหวัดจะมีการแก้ไขปัญหาน้ีอย่างไร 

3. ประธานท่ีประชุมฯ : ในคราวประชุม EEC ที่ผ่านมาโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน ได้รับทราบปัญหานี้และจะด าเนินการแก้ไขโดยด่วนภายในเดือนมีนาคมนี้ ได้มีการสั่งการหน่วยงาน            
ที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาน้ีแล้ว 
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4. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง : ช้ีแจงว่า มีการด าเนินการเรื่องนี้แล้ว แต่ยังไม่มี
หน่วยงานที่รับผิดชอบชัดเจน โดยการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพทุเรียน เช่น การตรวจโควิด-19 ในพืช หน่วยงาน
สาธารณสุขจะไม่สามารถตรวจสอบได้ ในส่วนของกรมวิชาการเกษตรก็จะตรวจมาตรฐาน GAP+ จึงต้องมีการหารือ    
ในระดับจังหวัดโดยได้ก าหนดการประชุมหารือในวันที่ 30 มีนาคม 2565 และจะน าข้อสรุปน าเรียนผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพื่อพิจารณามอบหมายหน่วยงานอีกครั้ง  

- การตรวจตามมาตรฐาน GAP+ ได้รับการยอมรับจากประเทศจีน แต่ยังต้องมีการ
สร้างการรับรู้แก่เกษตรกรตั้งแต่ข้ันตอนการผลิตและส่งขาย 

5. นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ ท่ีปรึกษา กรอ. จังหวัดระยอง : เสนอแนะเรื่องระบบ
การขนส่ง เช่น ช่องทางในการส่งออก ระบบการส่งออกผลไม้ ให้มีการส่งออกได้ตลอดทั้งปี และระบบการตรวจ
รับรองมาตรฐานต้องมีแผนในการด าเนินการในทุกๆปี หน่วยงานด้านการเกษตรต้องช้ีแจงประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้
รับทราบอย่างทั่วถึง 

6. ประธานท่ีประชุมฯ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมกับ บริษัท ป.ต.ท. 
ก่อสร้างระบบห้องเย็น เพื่อพัฒนาการการเก็บรักษา ยืดอายุผลผลิตให้คุณภาพ รสชาติเดิมได้นาน ด้วยการใช้
ประโยชน์ระบบห้องเย็น (Blast Freezer&Cold Storage) ตอนนี้มีแผนการด าเนินการก่อสร้างแล้ว และจะเกิดข้ึน
แน่นอนที่อ าเภอวังจันทร์ 

7. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง : เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคุณวีระพลฯ 
และในมติการประชุม กกร. ได้มีการพูดคุยในประเด็นนี้ด้วย ฝากโยธาธิการและผังเมืองฯ เรื่องการแบ่งพื้นที่           
โซนผังเมืองด้วย 

8. ประธานท่ีประชุมฯ : ฝากส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง ศึกษา
แนวทางในการแก้ไขโซนสีของผังเมือง ว่ามีแนวทางหรือไม่ หรือสามารถแก้ไขข้อก าหนดได้หรือไม่โดยไม่ต้องแก้       
ผัง เช่น โซนสีเขียวเป็นพื้นที่การเกษตร จะมีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ท าได้หรือไม่ 
สามารถด าเนินการได้หรือไม่ ซึ่งการแก้ไขผังเมืองจะมีข้ันตอนกระบวนการค่อนข้างยาว มีแนวทางหรือไม่ 

9. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง : การก่อสร้างระบบห้องเย็น ได้แจ้งไปยัง     
กรมโยธาฯ แล้ว ภาคเกษตรกรรมจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการด าเนินการ และรักษาคุณภาพของผลผลิต
ไม่ให้มูลค่าของผลผลิตลดลง ว่า สามารถด าเนินการได้ ส่วนเรื่องโรงอบไม้ที่อ าเภอแกลง ไม่ได้สร้างมลภาวะมากมาย 
ส่วนเรื่องการปรับโซนผังเมืองสามารถแก้ไขในระดับพื้นที่ได้แล้ว โดยท าเป็นข้อเทศบัญญัติ ข้อก าหนดของท้องถ่ิน 
และแจ้งกรมทราบ และได้มีการด าเนินการมาหลายพื้นที่แล้ว ซึ่งแนวทางนโยบายจะเป็นในลักษณะนี้ 

10. นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ ท่ีปรึกษา  กรอ. : แจ้งเพิ่มเติม ว่า แนวทาง BCG 
ปรับเปลี่ยนรปูแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยไปสูรู่ปแบบใหม่ อยากเห็นพื้นที่ EEC เป็นพื้นที่น าร่องเป็นพื้นที่
สีเขียวแต่สามารถด าเนินการแปรรูปเกษตรได้ ซึ่งหลักการดีแล้ว ในอนาคตคาดหวังทั้งประเทศ เนื่องจากประเทศไทย
อยูไ่ด้ด้วยภาคการเกษตร หากมีการก าหนดโซนพื้นที่สีเขียว เช่น ปลูกล าไย ต้องแปรรูปเป็นล าไยอบแห้ง ให้ก าหนด
ด้วยว่าสามารถแปรรูปผลผลิตชนิดนั้นได้ในพื้นที่ได ้

11. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจังหวัดระยอง : เสนอปัญหาอุปสรรค       
ด้านท่องเที่ยว ได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการด้านการทอ่งเที่ยว ว่ายังไม่สามารถเบิกเงินจากโครงการเราเที่ยวไปด้วยกัน
ตามนโยบายรัฐบาลได้ ล่าช้ามากๆ และได้ท าหนังสือแจ้งไปยังหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังไม่มีความคืบหน้า         
และประเด็นการเยียวยาจากผลกระทบน้ ามันรั่ว ของบริษัท SPRC (บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จ ากัด) ซึ่งได้
เสนอโครงการไปแล้ว 350 ล้านบาท แต่ยังไม่มีค าตอบที่ชัดเจนจากบริษัทฯ 

12. ประธานท่ีประชุมฯ : ได้เสนอโครงการทั้ง 350 ล้านบาทแต่ยังไม่มีรายละเอียด
โครงการ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จังหวัดระยอง จัดท ารายละเอียดโครงการเสนอเข้าไปให้ครบถ้วนสมบูรณ์และควรแยกเสนอเป็นรายโครงการ             
ที่เร่งด่วนส าคัญก่อน 
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13. เลขาธิการหอกาค้าจังหวัดระยอง : ติดตามโครงการจัดท าแผนแม่บทและส ารวจ
ออกแบบรายละเอียดและการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในข้ันรายละเอียด (EIA) ถนนบูรพาชลทิต (ระยะที่ 2) ให้เร่งรัดการ
จัดท ารายละเอียดเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยใช้มติ กรอ. ในการเร่งรัดการด าเนินการ 

14. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง : ได้มอบหมายหน่วยงานในพื้นที่             
อยู่ระหว่างจัดท าหนังสือแจ้งหน่วยงานเพื่อจัดท ารายละเอียดเสนอรับการจัดสรรงบประมาณ ส่วนประเด็น การ
วิเคราะห์ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม จ านวน 3 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 ชายหาดตากวน หาดสุชาดา จุดที่ 2 บริเวณปาก
แม่น้ าระยอง และจุดที่ 3 บริเวณแหลมแม่พิมพ์ จะเสนอผ่านงบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเดือนเมษายนนี้ 

15. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง : เร่งรัดโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า      
เขาจอมแห – เขาน่ังยอง ต าบลมะขามคู่ อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยใช้มติ กรอ. ในการผลักดัน 

16. ผู้แทนโครงการชลประทานระยอง : ช้ีแจงว่าโครงการดังกล่าวจะบรรจุเข้าแผน
ของกรมชลประทานในปี 2567 - 2569 ซึ่งขณะนี้ได้ขออนุมัติกรมเปิดโครงการดังกล่าวแล้ว 

17. ประธานท่ีประชุมฯ : ท่อส่งน้ าดิบจากอ่างเก็บน้ าหนองปลาไหล – บ้านค่าย            
ของบริษัทอีสวอเตอร์ หมดสัญญาของบริษัทผู้รับเหมาแล้ว และกรมธนารักษ์ประมูลได้ผู้รับเหมารายใหม่ ซึ่งไม่ได้ 
บริษัทอีสวอเตอร์ กรณีนี้ในพื้นที่จะขาดน้ าหรือไม่ 

18. เลขาธิการหอกาค้าจังหวัดระยอง : บริษัทผู้รับเหมา คือบริษัทอีสวอเตอร์          
ได้ต่อท่อส่งน้ าไว้ครอบคลุมทุกจุดแล้ว 

19. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง : ประเด็นการท่องเที่ยวอยากให้มีการ
ผลักดัน ระยะสั้นเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว และระยะยาวคือการก่อสร้างถนนบูรพาชลทิต และการสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ เช่น เกาะข้ีปลา จะมีแนวทางเพิ่มมูลค่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือไม่ เช่นการสร้างสะพานเช่ือมไป
ยังเกาะ การประดับโชว์ไฟแสงสี เป็นต้น 

20. ประธานท่ีประชุมฯ : การพัฒนาเกาะข้ีปลา ยังไม่มีความชัดเจนว่าหน่วยงานใด
รับผิดชอบเมื่อมีข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อหาแผนการพัฒนา   

มติท่ีประชุม :   
1. มอบหมายแขวงทางหลวงระยอง ประสานไปยังกรมทางหลวง ขอความ

อนุเคราะห์ให้เร่งก่อสร้างถนนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว จ านวน 3 เส้นทาง ได้แก่ 1) ถนนสายมาบยางพร - ปลวกแดง    
(รย.3191)  2) ถนนสายบางบุตร- อ าเภอวังจันทร์ (รย.3471) และ 3) สายมาบตาพุด – นิคมพัฒนา (รย.3191) 
เนื่องจากมีการเปิดหน้างานไว้หลายจุดและด าเนินการล่าช้า  ท าให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง ปัญหาอุบัติเหตุ บ่อยครั้ง  
และรายงานที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป 

2. มอบหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เร่งรัดการก่อสร้างถนนให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว จ านวน 3 เส้นทาง ได้แก่ 1) ถนนสาย อบจ.ร.ย 0113 ตอนระยอง - บ้านแลง อ าเภอเมืองระยองจังหวัด
ระยอง 2) ถนนสาย อบจ.รย. 0220 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3 (ทางเกวียน) - เนินอู่ทอง อ าเภอแกลง จังหวัด
ระยอง และ 3) ถนนสายช าฆ้อ - เขาช่องลม หมู่ที่ 4 ต าบลช าฆ้อ มีความคาบเกี่ยวกับหมู่ที่ 7 ต าบลเขาน้อย     
อ าเภอเขาชะเมาจังหวัดระยอง  

3. มอบหมายส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง เร่งรัดการเสนอขอรับ
งบประมาณในการด าเนินโครงการก่อสร้างถนนบูรพาชลทิต (ระยะที่ 2) และรายงาน กรอ. ทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

4. มอบหมายส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง  และส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดระยอง : หาแนวทางการตรวจมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรในระดับจังหวัด เพื่อให้ได้
มาตรฐานในการส่งออก ตลอดจนการสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรตั้งแต่ข้ันตอนการผลิตและส่งขาย และรายงานผลให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองทราบ 

5. มอบหมายสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจังหวัดระยอง ร่วมกับส านักงานท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัดระยอง จัดท ารายละเอียดโครงการฟื้นฟูเยียวยาจากผลกระทบน้ ามันรั่ว ของบริษัท SPRC บริษัท 
สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์น่ิง จ ากัด (มหาชน) เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง 
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6. มอบหมายโครงการชลประทานระยอง ติดตามเร่งรัดการเสนอขอรับงบประมาณ
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าเขาจอมแห – เขาน่ังยอง ต าบลมะขามคู่ อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง และรายงาน 
กรอ. ทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

7. มอบหมายส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังท่ี 1 หาแนวทางในการ
พัฒนาเกาะข้ีปลาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง 

 
วาระที่  6  เรื่องอ่ืนๆ 

-ไม่มี –  
 

เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 

 

 

 

 

     ลงช่ือ     -อนงค์พร อารีกุล-  ผู้บันทึกฯ  
              (นางสาวอนงค์พร อารีกุล) 
             พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน          

 ลงช่ือ    –จีรวัสส์ เปรมดิษฐ์-  ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 
           (นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์) 
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 


